



ที่ ศธ ๐๒๘๒/วช๕๕๑

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
ถนนนิเวศ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

- เรื่อง ค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน
เรียน ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในสังกัดทุกแห่ง
อ้างถึง ๑. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การดำเนินงานเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รหัส QR Code เอกสารหลักฐานในการขอรับค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้แจ้งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ และประกาศสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เกี่ยวกับการให้ค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน เพื่อให้โรงเรียนที่มีครูผู้สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชนทราบและขอรับค่าตอบแทนดังกล่าว

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ จึงขอแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทราบ หากโรงเรียนเอกชนใดมีครูที่สอนนักเรียนนักเรียนพิการที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์กำหนด ให้จัดส่งคำขอรับเงินค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวได้ ภายในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายดิเรก นุญศักดิ์ดาพร)

รองศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

โทร. ๐ ๔๔๖๑ ๒๐๐๑

โทรสาร ๐ ๔๔๖๒ ๐๒๗๗

เอกสารหลักฐาน
ในการขอรับค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการ (พ.ค.ก.)



ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2561

<https://qr.go.page.link/gzrYm>



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน

<https://qr.go.page.link/LNPye>



เอกสารประกอบแนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน

<https://qr.go.page.link/TrQz3>